

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

✉ Lô B3-1 KCN Tây Bắc – Củ Chi – TP. HCM
☎ (08) 37.907.619 – Fax: (08) 37.907.461
Số: 1.3.6... /BERUBCO-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

V/v: công bố thông tin về việc nộp bổ sung
thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của năm
2015.

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần cao su Bến Thành xin cảm ơn sự hướng dẫn, hỗ trợ và sự tin tưởng của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông Công ty trong thời gian qua.

Kính thưa Quý Cơ quan, Quý cổ đông, vừa qua Công ty có phát sinh thêm khoản thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng nhập khẩu phải nộp bổ sung của năm 2015. Công ty xin công bố như sau:

Căn cứ quyết định số 44/QĐ-TTr ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Chánh Thanh tra Bộ Tài Chính về việc thanh tra tài chính tại Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn- TNHH MTV, công ty CP cao su Bến Thành là 1 trong 8 đơn vị thành viên của Tổng Công ty được thanh tra.

Qua thời gian làm việc, Đoàn Thanh tra ghi nhận trong năm 2015 đơn vị kê khai chưa đúng mã số hàng hóa nhập khẩu của mặt hàng vải màn dùng sản xuất băng tải, điều này đã làm giảm số thuế phải nộp vào Ngân sách. Sau khi tính toán lại, Đoàn Thanh tra đã ký quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 09 tháng 08 năm 2016 đề nghị Công ty nộp bổ sung thuế Nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu của thời kỳ năm 2015, số tiền là 1.881.309.511 đồng (Một tỷ tám trăm tám mươi một triệu ba trăm lẻ chín nghìn năm trăm mười một đồng).

Do số thuế nộp bổ sung là của thời kỳ năm 2015 nên trong báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 công ty đã tiến hành điều chỉnh hồi tố số liệu cuối năm 2015 (ghi nhận bổ sung thuế vào các chỉ tiêu liên quan của năm 2015).



Nguyên nhân của việc kê khai không đúng là do bộ phận kinh doanh-xuất nhập khẩu trình độ còn hạn chế nên không tham khảo hết biểu thuế nhập khẩu của Bộ Tài Chính. Hiện nay các cá nhân chịu trách nhiệm đã thôi việc, lãnh đạo mới cũng tiến hành rà soát lại công việc của từng bộ phận nhằm loại bỏ những sai sót không đáng có gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.

Công ty xin giải trình để Quý Cơ quan và Quý Cổ đông được rõ và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, sự ủng hộ của Quý Cơ Quan và Quý Cổ đông trong thời gian tới.

Xin cảm ơn và trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

Đại diện Công ty



Nguyễn Tường Trúc

